

ที่ มท ๐๕๑๑.๓/๒๖๕๖



กรมที่ดิน

ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา  
อาคารรัฐประศาสนภักดี ถนนแจ้งวัฒนะ  
แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ ๑๐๒๑๐

๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๕

เรื่อง ร่างพระราชกฤษฎีกาถอนสภาพที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน  
ในท้องที่ตำบลพลูตาหลวง อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี พ.ศ. ....

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

อ้างถึง หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๕๐๓/๑๔๑๙๐ ลงวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๕

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาบันทึกข้อตกลงร่วมกัน ระหว่างสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินกับกองทัพเรือ จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง แจ้งให้กระทรวงมหาดไทยดำเนินการ กรณีที่ได้เสนอร่างพระราชกฤษฎีกา  
ถอนสภาพที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน ในท้องที่ตำบลพลูตาหลวง  
อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี พ.ศ. .... โดยให้กระทรวงมหาดไทยไปพิจารณาทบทวนตามความเห็นของ  
กระทรวงกลาโหม และสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเพื่อให้ได้ข้อยุติก่อน โดยถือปฏิบัติตาม  
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ รวมทั้งดำเนินการให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่  
๒๒ มีนาคม ๒๕๖๕ ก่อนนำเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

กรมที่ดิน ซึ่งได้รับมอบหมายจากกระทรวงมหาดไทย ขอเรียนรายละเอียด ดังนี้

๑. ได้ประสานจังหวัดชลบุรี สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน และกองทัพเรือแล้วได้รับแจ้งว่า  
สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินและกองทัพเรือได้มีการหารือร่วมกันเกี่ยวกับกรณีดังกล่าวโดยได้จัดทำบันทึก  
ข้อตกลงร่วมกัน ระหว่างสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินกับกองทัพเรือ เมื่อวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๕ ซึ่งมี  
สาระสำคัญว่า สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินจะไม่ก่อสร้างอาคาร หรือสิ่งปลูกสร้างใด ๆ ในบริเวณแนวท่อส่งน้ำ  
ของฐานทัพเรือสัตหีบ และกองทัพเรือสามารถเข้าดำเนินการเกี่ยวกับแนวท่อส่งน้ำของฐานทัพเรือสัตหีบ  
ปักเขตแนวท่อส่งน้ำในที่ดินให้ชัดเจน ตรวจสอบ ซ่อมบำรุงรักษา ท่อน้ำและอุปกรณ์ควบคุมท่อน้ำ รวมทั้ง  
การดำเนินการอื่นใดในบริเวณแนวท่อส่งน้ำของฐานทัพเรือสัตหีบได้โดยสะดวกและแจ้งให้สำนักงานการตรวจเงิน  
แผ่นดินรับทราบในการเข้าพื้นที่ดังกล่าว

๒. กรมการปกครองแจ้งว่าได้ตรวจสอบแนวเขตการปกครองตามแผนที่ท้ายร่างพระราชกฤษฎีกา  
ถอนสภาพที่ดินดังกล่าวแล้วพบว่า แนวเขตการปกครองที่ปรากฏในแผนที่ท้ายร่างพระราชกฤษฎีกาถอนสภาพ  
ที่ดินสอดคล้องกับคำบรรยายในประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การกำหนดเขตตำบลในท้องที่อำเภอสัตหีบ

/จังหวัด...

จังหวัดชลบุรี ลงวันที่ ๑๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๐ และที่ดินที่ขออนุญาตเพื่อใช้เป็นที่ตั้งศูนย์พัฒนาวิชาชีพ  
ตรวจสอบของประเทศอยู่ในพื้นที่ตำบลพลูตาหลวง อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายชยาวุธ จันทร)  
อธิบดีกรมที่ดิน

สำนักจัดการที่ดินของรัฐ

โทร. ๐ ๒๑๔๑ ๕๘๔๑ - ๔๒ (นางสาวศุภลักษณ์ฯ)

โทรสาร ๐ ๒๑๔๓ ๙๑๐๖